

## HỌC SINH MAI HÀ ANH- TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CHI ĐỘI 6A3

Chặng đường trồng người của mỗi nhà giáo thật hạnh phúc biết bao khi được ngắm nhìn sự trong sáng, nhân ái trong đôi mắt thiếu nhi và tự hào sao khi những chuyến đò chở tri thức đã gieo mầm tình yêu học tập. Ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu răn dạy: *“Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”*, tập thể lớp 6A3 nói riêng và tập thể học sinh, thầy cô trường THCS Lê Quý Đôn nói chung luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, đẩy mạnh thi đua, động viên, phát hiện những tấm gương người tốt, việc tốt để phát huy bản sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và truyền cảm hứng về đạo đức lối sống cho lớp lớp học sinh - thế hệ chủ nhân đất nước trong tương lai. Em Mai Hà Anh - học sinh lớp 6A3 xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn noi theo.

Nhớ lại lời Bác Hồ kính yêu gửi gắm cho thế hệ mầm non tương lai đất nước: *“Nước nhà mong chờ ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”*. Lời dặn dò của bác mãi luôn vang vọng bên tai các thế hệ học sinh, nhắc nhở các em về tầm quan trọng của học tập, của trí tuệ và chấp cánh tình yêu tri thức. Nghe lời dặn dò của bác, Hà Anh ngày càng khẳng định được ý chí học tập của bản thân. Sự nỗ lực trong học tập của các em được toàn thể thầy cô, bạn bè ghi nhận. Mỗi ngày, các em đều rạng rỡ đi học với tình yêu học tập, tinh thần hiếu học và sự chan hòa, yêu thương trường lớp, bè bạn. Tình yêu học tập đó được Hà Anh thể hiện qua sự say mê nghe giảng, hăng hái xây dựng bài, ý thức không ngừng trau dồi kiến thức. Với các nội dung học còn chưa hiểu kỹ, các em luôn mạnh dạn, chủ động hỏi thầy cô để nắm vững kiến thức, tìm kiếm thêm bài tập cùng chủ đề để luyện tập cho thành thạo.



Là những học sinh có những thành tích đáng tuyên dương trong học tập, điều làm Hà Anh được cả lớp yêu quý, đó chính là nhờ sự khiêm tốn, chan hòa và lòng tốt của em. Ở lớp, em luôn dành thời gian để giúp đỡ các bạn gặp khó trong học tập. Với kiến thức mình có, em chia sẻ với bạn để cả lớp cùng nhau tiến bộ. Không những vậy, được sự động viên, hướng dẫn của thầy cô, Hà Anh luôn mạnh dạn thử sức tại các sân chơi Quốc tế. Có công mài sắt có ngày nên kim, Hà Anh là niềm tự hào về cho gia đình, trường lớp qua những thành tích mà em đã dày công đạt được được trong năm học:

1. Giải Nhất Học sinh giỏi Tiếng Anh cấp trường.
2. Huy chương Đồng Toán học Quốc tế Timo cấp Quốc gia.
3. Huy chương Đồng Toán học Quốc tế Timo vòng Địa phương.
4. Huy chương Đồng Tiếng Anh ASMO cấp Quốc gia.
5. Huy chương Đồng Tiếng Anh ASMO vòng Địa phương.

Với sự say mê trong học tập, sự nhân ái và tinh thần lá lành đùm lá rách, Hà Anh quả thật là những tấm gương sáng điển hình, là niềm tự hào lớp 6A3 trường THCS Lê Quý Đôn. Hy vọng em sẽ ngày một trưởng thành, là thanh thiếu niên tri thức gương mẫu, nhân ái và có thể trao đi sự giúp đỡ tới các mảnh đời khó khăn như em hằng mong muốn.

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**